

**Ngày 16/7, giới chức Tây Ban Nha đã ra lệnh tiêu hủy gần 90.000 con chồn mink tại trang trại ở Đông Bắc nước này, sau khi phát hiện nhiều con nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.**



*Tây Ban Nha cho tiêu hủy gần 100.000 con chồn để phòng tránh lây nhiễm virus corona gây dịch bệnh Covid-19.  
(Ảnh minh họa. Nguồn: EPA)*

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan nông nghiệp vùng Aragon Joaquin Olona nêu rõ số có khoàng 92.700 con chồn bị tiêu hủy.

Nằm tại khu vực Puebla de Valverde, cách khu nghỉ dưỡng ven biển Valencia 100 km về phía

Tây Ban Nha, trang trại nuôi chừ n này đã đừ c theo dõi chừ t chừ kừ từ ngày 22/5 vừ a qua, sau khi có 7 nhân viên đừ c tính vừ i virus từ i đây.

Kừ từ đó, không có vừ t nuôi nào đừ c phép rừ i khu vừ c này. Đây cũng là trang trại nuôi chừ n duy nhừ t từ i vùng Aragon.

Qua xét nghiừ m vào ngày 13/7 vừ a qua, nhà chừ c trách đã phát hiừ n 87% sừ chừ n cừ a trang trại trên bừ nghiừ m virus và quyừ t đừ nh tiêu hủy chúng đừ tránh nguy cừ lây nghiừ m sang ngừ i.

Giừ i chừ c Tây Ban Nha nghiừ ngừ rừ ng ca nghiừ m đừ u tiên là mừ t nhân viên trang trại và chính ngừ i này đã lây sang đừ ng vừ t. Tuy nhiên, quan chừ c nông nghiừ p trên cho rừ ng, hiừ n chừ a rõ liừ u virus có thừ lây từ đừ ng vừ t sang ngừ i hay ngừ c liừ i hay không.

\* Từ i Hà Lan, hàng chừ c nghìn con chừ n đã bừ tiêu hủy kừ t khi đừ i dừ ch bùng phát vừ i khoừ ng 20 trang trại phát hiừ n có ca nghiừ m. Hà Lan đã thông báo 2 trang trại nuôi chừ n nghiừ m virus SARS-CoV-2 đừ u tiên vào tháng 4 vừ a qua.

Ít nhừ t 2 nhân viên từ i đây đã mừ c bừ nh. Từ chừ c Y từ Thừ giừ i (WHO) cho rừ ng, đây có thừ là trừ ng hừ p đừ u tiên virus SARS-CoV-2 lây nghiừ m từ đừ ng vừ t sang ngừ i.

Theo trang thừ ng kê Worldometers.info, Tây Ban Nha hiừ n có từ ng cừ ng 305.935 ca nghiừ m và 28.416 ca từ vong do Covid-19. Kừ từ khi đừ bừ lừ nh phong từ a vào ngày 21/6 vừ a qua, nhà chừ c trách đã theo dõi chừ t chừ hừ n 120 đừ ch mừ i.

**Theo Thừ giừ i & Viừ t Nam.**